

สหพธอ.ผนึกแบงก์ชาติดัน'เอ็นพีเอ็มเอส'

“สหพธอ.” หนุนเอ็นพีเอ็มเอส ผนึกแบงก์ชาติ ดันมาตรฐาน “เอ็นพีเอ็มเอส” เสริมแกร่งงานหลังบ้าน ธุรกิจการเงินการธนาคาร-ผู้ประกอบการ หวังยกระดับธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์-ลดความซ้ำซ้อนงาน ดีเดย์ปี 2560 ต่อยอดระหว่างธนาคารพาณิชย์

นางสุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สพธอ. กล่าวว่า แนวทางการผลักดันนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล สำคัญต้องเตรียมความพร้อมทั้งด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์

ทั้งนี้ ประเด็นที่ต้องให้ความสำคัญอย่างมากคือการสร้างความเชื่อมั่นโดยเฉพาะระบบรักษาความปลอดภัย และการบริการจัดการระบบงานหลังบ้านที่มีประสิทธิภาพ

ล่าสุดส่วนของเอ็นพีเอ็มเอสร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เร่งผลักดันมาตรฐานกลางข้อความการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (National Payment Message Standard : NPMS) สำหรับใช้รับส่งข้อมูลการชำระเงินระหว่างธนาคารพาณิชย์และผู้ประกอบการ หรือหน่วยงานภาครัฐ

“การสร้างมาตรฐานคือกุญแจสำคัญ การ

ขับเคลื่อนที่เกิดผลบทบาทของรัฐคือผู้อำนวยความสะดวกและส่งเสริม ส่วนเอกชนเข้ามาร่วมดำเนินงาน”

มาตรฐานดังกล่าวสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ไอเอสโอ 20022 ซึ่งจะช่วยลดภาระการจัดการข้อมูลของภาคธุรกิจและสถาบันการเงิน ขณะเดียวกันเพิ่มประสิทธิภาพให้การทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ขณะนี้ในไทยที่ปรับไปใช้มาตรฐานใหม่แล้วมี ธปท. กรมศุลกากร และสภย. ส่วนองค์กรขนาดใหญ่อื่นๆ ที่สนใจเช่น เครือเอสซีจี, ซีพี, การบินไทย และปตท.

เฟสต่อไป ภายในปี 2560 เตรียมต่อยอดให้มาตรฐานเอ็นพีเอ็มเอสครอบคลุมการรับส่งข้อความระหว่างธนาคารพาณิชย์ ประโยชน์ที่ได้จะช่วยลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดของกระบวนการประมวลผล รวมถึงลดต้นทุน จากนั้นปี 2562 หวังว่าใช้ได้ครอบคลุมตั้งแต่การโอนเงินมูลค่าต่ำกระทั้งจำนวนมาก

นอกจากนี้ ก้าวต่อไป สพธอ. และธปท. มีแผนร่วมกันยกระดับมาตรฐานให้สอดคล้องกันในระดับภูมิภาค กระบวนการขณะนี้อยู่ระหว่างการพูดคุยเพื่อจัดทำเฟรมเวิร์คกับเพื่อนบ้านในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยกัน เบื้องต้นหาก

เริ่มต้นได้น่าจะเป็นเรื่องบริการโอนเงินก่อน ข้อมูลจาก สพธอ. ระบุว่า มูลค่าตลาดเอ็นพีเอ็มเอสในประเทศไทยประจำปี 2557 มีกว่า 825 ล้านล้านบาท อีคอมเมิร์ซ 7.68 แสนล้านบาท แนวโน้มยังคงเติบโตต่อเนื่องทุกปี

อย่างไรก็ดี การลงทุนเพื่อพัฒนาสู่ระบบใหม่ของผู้ประกอบการยังเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไป เท้าที่เข้าไปพูดคุยองค์กรสนใจเปลี่ยนแต่จะทำตามรอบการอัปเดตระบบใหม่ทุก 3-5 ปี ส่วน สพธอ. แนวทางการผลักดันไม่ได้เข้าไปเร่งรัด และจะเริ่มจากหน่วยงานภาครัฐก่อนเพื่อให้เอกชนลงทุนตาม

พร้อมกันนี้คุยกับสมาคมซอฟต์แวร์อย่าง เอทีเอสไอ ให้ผู้ประกอบการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์รุ่นใหม่ที่รองรับรองรับการใช้งานของธุรกิจขนาดกลางและย่อมด้วย

ปัจจุบันมาตรฐานกลางข้อความการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ครอบคลุมบริการ 6 ประเภท คือ 1. โอนเงินระหว่างบัญชีภายในธนาคาร 2. ออกเช็คเพื่อชำระสินค้าและบริการ 3. โอนเงินรายย่อยครั้งละหลายรายการ 4. โอนเงินระหว่างบัญชีต่างธนาคารผ่านระบบบาทเน็ต 5. โอนเงินระหว่างประเทศ 6. หักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ